



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาแยกตามกระบวนการ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

-----

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จึงประกาศปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดังนี้

ที่	กระบวนการบริการ	ระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยปรับลด	ระยะเวลาที่ อบต.กระโทก ให้บริการ
	<b>สำนักงานปลัด อบต.</b>		
1	การขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค	3 ชม. / ราย	2 ชม. / ราย
2	การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	-	ทันที
3	แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์กรณีต่างๆ	ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน	ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน
4	การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ (ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร)	-	15 นาที / ราย
5	การให้บริการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	-	ครึ่งวัน
	<b>ส่วนการคลัง</b>		
6	จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	5 นาที / ราย	2 นาที / ราย
7	จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5 นาที / ราย	4 นาที / ราย
8	จัดเก็บภาษีป้าย	5 นาที / ราย	4 นาที / ราย
9	ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)	20 วัน / ราย	15 วัน / ราย

ที่	กระบวนงานบริการ	ระยะเวลาที่ กระทรวงมหาดไทย ปรับลด	ระยะเวลาที่ อบต.กระโทก ให้บริการ
	<b>ส่วนการคลัง</b>		
10	ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่เสิร์ฟอาหาร(พื้นที่เกิน 200 ตรม.)	20 วัน / ราย	15 วัน / ราย
11	ขออนุญาตจัดตั้งตลาด	30 วัน / ราย	30 วัน / ราย
12	ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	30 วัน / ราย	30 วัน / ราย
	<b>ส่วนโยธา</b>		
13	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร		
	<u>กรณีทั่วไป</u>	30 วัน / ราย	15 วัน / ราย
	- ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ ก่อสร้าง	-	8 วัน / ราย
	- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต	-	7 วัน / ราย
14	การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร	30 วัน / ราย	15 วัน / ราย
15	การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร	30 วัน / ราย	15 วัน / ราย
16	<u>กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของ กรมโยธาธิการและผังเมือง</u>	-	10 วัน / ราย
17	การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ	10 วัน / ราย	7 วัน / ราย
	<b>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>		
18	การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-	5 นาที / ราย

หมายเหตุ การเริ่มนับตั้งแต่ผู้ขอรับบริการมีเอกสารครบถ้วน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จำสืบเอก



(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก